





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่


25 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>Kick-off การฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, js100, thaipbs, nationtv, hfocus, prd., thailandplus, thebangkokinsight, thaigov)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดกิจกรรม “Kick-off การฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 และอสม.นั้บคาร์บ ลดโรค NCDs ณ โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวิณะศรี ตันติกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งเป้าปี 2568 ฉีดครอบคลุมเป้าหมายหญิงไทย 11 – 20 ปี ทั่วประเทศ 1 ล้านคน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานหลัง Kick off ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สุโขทัย พิษณุโลก มหาสารคาม หนองคาย ฉีดไปแล้วกว่า 440,000 คน ล่าสุด Kick off กิจกรรมเพิ่มอีก 2 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ เป้าหมาย 25,566 คน พร้อมยืนยันนโยบายสำคัญลดโรค NCDs ด้วยการนั้บคาร์บ โดยมี อสม. เป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน ซึ่งปัจจุบัน อสม. นั้บคาร์บได้แล้วทุกคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p> <p>- นายกิติกร โสสุนทร เลขาธิการ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 และอสม.นั้บคาร์บ ลดโรค NCDs จ.สมุทรปราการ เพื่อยกระดับการสาธารณสุขไทย และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในทุกมิติ ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง พร้อมมอบชุดอุปกรณ์การทำงาน Health station ให้ตัวแทน อสม. เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานลดโรค NCDs</p>	
<p> ฝุ่น PM2.5</p> <p>1. สถานการณ์+มาตรการรับมือฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, prd.)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศ 6 มาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ระยะสั้น คือ สนับสนุน WFH ลดค่ารถไฟฟ้า-รถเมล์ 7 วัน, ฝนหลวงช่วยลดฝุ่น, ดำเนินคดีกับการเผา, สร้างแอปฯ แจ้งเหตุ, ควบคุมไซต์ก่อสร้าง และกวดขันรถควันดำ โดยเน้นความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเร่งแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, hfocus, thecoverage, amarintv, nationtv, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นายศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในขณะนี้ ถือเป็นวาระสำคัญของ สธ. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการแก้ไขปัญหา ซึ่ง สธ. ได้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ของ สธ. เพิ่มเติมจากใน 10 จังหวัด และ 2 เขตสุขภาพ พร้อมให้ติดตามจำนวนผู้ป่วยรายใหม่และอาการกำเริบอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องทุกวัน 2.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสร้างความรอบรู้ โดยได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ฝุ่น PM2.5 ซึ่งมีการแถลงข่าวต่อเนื่องมาแล้ว 3 วัน และให้ สสจ.ทั่วประเทศสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนทุกวัน รวมถึงให้ อสม. ปฏิบัติการสื่อสารเชิงรุกกับประชาชนในพื้นที่ 3. สสจ. ได้จัดทีม SHERT ระดับจังหวัด 76 ทีม และระดับอำเภอ 878 ทีม ลงพื้นที่ดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง 4.เปิดคลินิกมลพิษแล้วใน 55 จังหวัด เปิดห้องปลอดฝุ่น 5,517 ห้องรองรับประชาชนได้เกือบ 1 ล้านราย และสนับสนุนมุ่งสู่อากาศให้กลุ่มเสี่ยงใน 35 จังหวัด และ 5.การสนับสนุนอุปกรณ์เวชภัณฑ์ไปยังหน่วยบริการ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาสนับสนุนหน้ากากอนามัยแล้วกว่า 180,000 ชิ้น หน้ากาก N95 กว่า 1.1 ล้านชิ้น นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ สปสช. เพื่อบูรณาการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นและพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบายในการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ระบุว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทั่วประเทศในวันนี้ มีพื้นที่สีแดงเพิ่มขึ้นเป็น 21 จังหวัด พื้นที่สีส้ม 39 จังหวัด โดยพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM2.5 เกิน 75 มคก./ลบ ม. ติดต่อกันเกิน 3 วัน มี 8 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี และระยอง ส่วนเพชรบุรี มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานติดต่อกัน 5 วัน นอกจากนี้ สุโขทัย, สระบุรี, สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อกัน 4 วัน</p> <p>2. ห่วงเด็กป่วยช่วงฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ntiontv, amarintv, js100, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธนินท์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยถึงสถานการณ์ป่วยในเด็กช่วงฝุ่น PM2.5 พบว่า เด็กมีอาการป่วยในโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวร่วม เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ผื่นแพ้ อักเสบ มีอาการกำเริบรุนแรง ส่วนกรณีที่เกิดเลือดกำเดาไหล เกิดจากการฝึกรูจมูกที่ผิดวิธีโดยใส่ยาในโพรงจมูกทำให้มีเลือดออก สาเหตุช่วงนี้อากาศเย็นและแห้ง จึงมีโอกาสเลือดกำเดาไหลอยู่แล้ว แต่เด็กที่มีภาวะภูมิแพ้ มีภาวะโรคไขหวัด หรือติดเชื้อไวรัสทำให้โพรงจมูกบางและมีภาวะเลือดกำเดาไหลง่ายกว่าปกติ วิธีป้องกัน คือ หลีกเลี่ยงการแคะจมูก หรือการสัมผัสมลพิษ โดยเฉพาะควันบุหรี่ PM2.5 หรือการเผาที่จะเข้าเทศกาลตรุษจีน พร้อมแนะนำเทคนิคป้องกันโดยใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือใช้วาสลีนทาโพรงจมูก ส่วนการปฐมพยาบาลที่บ้าน ให้เด็กนั่งตรงเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย และบีบที่ปีกจมูกประมาณ 5 - 10 นาที เลือดจะหยุดเอง แต่ถ้าไม่หยุดใช้น้ำแข็งประคบหน้าผากหรือตั้งจมูก ถ้ามีอาการเกิน 30 นาที ให้รีบพาไปพบแพทย์</p> <p>3. ฝุ่น PM2.5 กระทบต่อผิวหนัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- นพ.ธนินท์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้าสู่ผิวหนังได้ทั้งทางรูขุมขนและผิวหนังที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ผื่นแพ้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ส่งผลให้เกิดการอักเสบ ผื่นคัน และเร่งกระบวนการเสื่อมของผิว เช่น จุดต่างดำและริ้วรอย โดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคผิวหนังอยู่แล้วจะมีความรุนแรงมากขึ้น</p> <p>- นพ.วีรวัต อัครานันท์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ชี้การสัมผัสฝุ่น PM 2.5 ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจเร่งให้ผิวเสื่อมชราได้เร็วขึ้น เช่น เกิดจุดต่างดำและริ้วรอยบนใบหน้า ทั้งยังทำให้เกิดผื่นคันหรือกระตุ้นโรคผิวหนังที่มีอยู่เดิม เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง และผื่นผิวหนังอักเสบให้รุนแรงขึ้น</p> <p>- พญ.จันทร์จิรา สวัสดิพิพัชร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง เสริมวิธีการป้องกันคือ การลดการสัมผัสฝุ่นโดยตรง เช่น หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีฝุ่นสูง ดูแลผิวด้วยสบู่อ่อน ครีมบำรุงผิว และหลีกเลี่ยงการระคายเคือง หากมีอาการคันสามารถทายาแก้แพ้หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เทศกาลตรุษจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, prd.)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ 109 ปี จ.นครสวรรค์ พร้อมมรณงค์ “ตรุษจีน อิ่มบุญ สุขใจ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล NCDs” ด้วยมาตรการ 3 ด้าน คือ 1. ยกระดับร้านอาหารปลอดภัย โดยใช้มาตรฐาน SAN/ SAN Plus สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว 2. แนะนำการเลือกซื้อของไหว้ที่สะอาด-ปลอดภัย ใช้หลัก 4 ล. (เลือก, ล้าง, เลียง, ลด) เพื่อป้องกันโรค NCDs และ 3. ลดฝุ่น PM 2.5 จากพิธีกรรม โดยใช้ธูปสั้น ธูปไฟฟ้า และเผากระดาษอย่างระมัดระวัง พร้อมแนะนำให้กลุ่มเสี่ยงสวมหน้ากากอนามัย</p>	-
<p>ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายวีรวัฒน์ อิมสำราญ รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทน ปลัดสธ. ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความถึงผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1-12 เรื่อง แผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ปีงบประมาณ 2568 สำหรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ - ผอ.รพ.สต. - นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ จพ.สาธารณสุข ฯลฯ</p>	-
<p>เดือนอันตรายพอดเค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd.</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีข่าวการจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเคตามีน หรือ “พอดเค” ในสถานบันเทิงย่านกรุงเทพฯ ว่า กรมควบคุมโรคออกประกาศเตือนถึงอันตรายร้ายแรงจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีงานวิจัยพบว่า สารเคตามีนเมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะส่งผลให้สมองทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะในส่วนควบคุมอารมณ์ ความจำ และการตัดสินใจ ทำให้เกิดอาการประสาทหลอน การรับรู้ผิดปกติ และควบคุมพฤติกรรมไม่ได้ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าผสมเคตามีนจึงมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูงมาก เนื่องจากในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินซึ่งมีฤทธิ์เสพติดรุนแรง และเคตามีนที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ย้ำให้ระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และอย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อ</p>	
<p>สารสกัดใบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤทธิชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมกับคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ พิจารณานุญาตให้ปรับเพิ่มปริมาณการใช้สารสกัดกระท่อมด้วยน้ำ หรือน้ำต้มใบกระท่อมในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ จากเดิมกำหนดให้มีปริมาณสารไมทราเจนีน ไม่เกิน 1 มก./ วัน ปรับเพิ่มขึ้นเป็น “ไม่เกิน 3 มก./ วัน” มีผลวิจัยรองรับว่ามีความปลอดภัย และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ</p>	-
<p>อบรมครูแกนนำ ออย.น้อย นักร้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplub)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียน ออย.น้อย ร่วมกับคณะกรรมการครูแกนนำ ออย.น้อย ระดับประเทศ พร้อมแนะวิธีนักร้อง อ่านฉลากโภชนาการ ทั่วไกลโรค NCDs เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีสุขภาพแข็งแรง</p>	-
<p>ตรวจสอบหมอเถื่อนที่แขวนป้ายหมอที่คลินิก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, topnews, news1live, sondhitalk)</p> <p>- ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงกรณีแพทย์เถื่อนที่พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย มีทรัพย์สิน 126 ล้านบาท และหนี้สิน 43 ล้านบาท โดยรายได้บางส่วนมาจากการแขวนป้ายหมอที่คลินิกว่า จะมีการตรวจสอบว่าได้ควบคุมคลินิกตามมาตรฐานจริงหรือไม่ และหากพบว่าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ การแขวนป้ายหมอที่คลินิกเพื่อแสดงสถานะใบอนุญาตเป็นเรื่องที่ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หากแพทย์ผู้ดำเนินการไม่อยู่ คลินิกต้องปิดป้ายปิดหรือให้แพทย์อื่นมาทำหน้าที่แทน ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งจำและปรับ</p>	-
<p>ทลายโกดังกาแฟจีน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, INN, newtv, nationtv, thailandplus, thainews, pptvhd, prd., amarintv, workpointtoday)</p> <p>- น.ส.ศศิวิมล นรากร รอง ผอ.กองอาหาร ออย. ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง แฉลงผลการตรวจยึดผลิตภัณฑ์กาแฟซองยี่ห้อ Phoenix Roastz กาแฟลาเต้ Phoenix Roastz และอาหารเสริมวิตามินซียี่ห้อ Phoenix Roastz สวมเลข ออย.ปลอม ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวนกว่า 1 ล้านซอง นำเข้ามาจากประเทศจีน ไม่ผ่านขั้นตอนศุลกากร หรือตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจาก ออย. ตรวจสอบพบโฆษณาขายออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมนำตัวอย่างส่งตรวจหาสารอันตราย</p>	-
<p>นักเรียนอาหารเป็นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, workpointnews)</p> <p>- เกิดเหตุเด็กนักเรียน 62 ราย อาหารเป็นพิษ ในกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ร.ร.ที่ปราชญ์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี นักเรียนส่งรักษาที่ รพ. 3 แห่ง รพ.เกาะสมุย รพ.วัดถนนแพทย์สมุย และ รพ.บ้านดอนอินเตอร์เนชั่นแนล โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของอาการ และบางส่วนดูแลที่บ้าน ผอ.โรงเรียนคาดว่าเกิดจากอาหารมื้อกลาง ขณะนี้ทุกฝ่ายเร่งสอบสวนโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>- นพ.ทรงยศ ชญาณินปรเมศ รอง ผอ.รพ.เกาะสมุย เผยว่า ได้ทำการคัดแยกผู้ป่วยตามอาการรุนแรงมาก โดยมีนักเรียนที่มีอาการรุนแรง อาการซ็อก เข้ามารักษา 3-4 รายในกรณีฉุกเฉิน ขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว และวิเคราะห์สาเหตุต่อไป</p>	-
<p>เดือนเมล็ดมะละกอไม่ช่วยรักษามะเร็ง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thainews)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีการแชร์คลิปวิดีโอชวนเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องเคี้ยวเม็ดมะละกอสุก แล้วกลืนโดยไม่ต้องกินน้ำตาม วันละ 3 เม็ด รักษา มะเร็งระยะสุดท้าย เห็นผลใน 1 เดือน เป็นข้อมูลเท็จ จากข้อมูลวิชาการ ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด ว่าการรับประทานเมล็ดมะละกอสุกจะช่วยรักษามะเร็งระยะสุดท้ายในคนได้</p>	
<p>เสียชีวิตปริศนา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ch7, mumkao)</p> <p>- ที่ จ.บุรีรัมย์ มีเคสหญิงวัย 71 ปี เสียชีวิตในโรงพยาบาลโดยไม่ทราบสาเหตุหลังนอนรักษา 1 คืน ลูกชายและชาวบ้าน ตัดใจในแนวทางการรักษา เนื่องจากใบมรณบัตรแจ้งว่าเสียชีวิตจากภาวะพร่องทางออกซิเจน แต่ไม่มีค่าชี้แจงเพิ่มเติมจากรพ.</p>	-
<p> ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</p>	
-	-